



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน  
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึก ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต มีมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนและเป็นสากล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความ มั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจต่อการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ขอประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตไม่เลือกปฏิบัติในการบริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

๒. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ยอมรับการทุจริตในหน่วยงานและไม่ทนต่อ พฤติกรรมการทุจริต (Zero Tolerance)

๓. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ

๔. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จะมุ่งมั่นสร้างและรักษา วัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม ๔ ประการ อันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และยึดมั่นว่า การทุจริตคอร์รัปชันและการให้หรือรับสินบนเป็นการ กระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคล ใดก็ตาม รวมทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอินชัย อุ่นน้อย)  
สาธารณสุขอำเภอพาน



## ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ข้าพเจ้า นายอินชัย อุ่นน้อย สาธารณสุขอำเภอพาน ในฐานะของผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรง จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก สำคัญมั่นคง ดำรงตนด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน ตามค่านิยม MOPH และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ข้าพเจ้า ขอถวายสัจจะวาจาว่า จะปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอินชัย อุ่นน้อย)

สาธารณสุขอำเภอพาน